



Đức Thánh Cha khen ngợi các bạn trẻ Jakarta: Chúng con là những nhà vô địch của tình yêu trong Thế vận hội Olympic của cuộc sống.

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những thành viên của các tổ chức từ thiện, lắng nghe các lời chứng của họ và gọi họ là "nhà vô địch của tình yêu trong Thế vận hội Olympic vĩ đại của cuộc sống".



Trụ sở của Hội đồng Giám mục Indonesia

Tại Trụ sở của Hội đồng Giám mục Indonesia (KWI - Konferensi Waligereja Indonesia), trong ngày thứ hai tại Indonesia, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những thành viên của một số tổ chức từ thiện.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Giám mục Antonius Subianto, đã mở đầu cuộc gặp gỡ bằng cách mô tả tình yêu của người dân Indonesia dành cho Đức Thánh Cha là "vô biên", trước khi giới thiệu ngài với một số người bệnh, người khuyết tật và người nghèo đang hiện diện tại KWI. Hai người trong số họ đã chia sẻ câu chuyện của đời họ.



Câu chuyện của Mimi

Mimi là người đầu tiên kể câu chuyện của mình. Cô bị mất thị lực khi mới 17 tuổi. Cô chia sẻ: "Khi cô là một người Công giáo trẻ, cô cảm nghiệm được nhiều niềm an ủi trong Chặng Đàng Thánh Giá".

Chúa Giêsu không bỏ rơi cô và vì lý do này, cô tiếp tục, "Tôi tin chắc rằng Chúa đã tạo ra con người với những khả năng độc đáo để làm phong phú thêm sự đa dạng của thế giới chúng ta, và khuyết tật chỉ là một trong những khía cạnh độc đáo này."

Vai trò của Giáo hội rất quan trọng trong việc đảm bảo phẩm giá của con người, cô kết luận, trước khi cảm ơn Đức Thánh Cha vì lòng trắc ẩn của ngài, và cô nói nó "mang lại cho chúng ta hy vọng."

Câu chuyện của Andrew

Sau đó, một vận động viên trẻ tên là Andrew đã phát biểu. Cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nhẹ và khuyết tật trí tuệ nhẹ. "Bố mẹ tôi yêu tôi vô điều kiện," cậu nói với Đức Thánh Cha.



Cậu tự hào chia sẻ rằng mình đã được chọn vào Đoàn Đông Jakarta tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật môn bơi

lội và với mong muốn được tự lập, cậu đã "bắt đầu một khóa pha cà phê, học guitar và trống."

Cuối cùng, cậu đã yêu cầu Đức Thánh Cha ban phước cho cha mẹ cậu và "tất cả các cha mẹ có con khuyết tật trên toàn thế giới."

"Lời cảm ơn" của Đức Thánh Cha

Sau đó, Đức Thánh Cha đã dành thời gian để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tất cả những người có mặt và những người đã chia sẻ chứng từ với ngài.

Ngài ca ngợi Hội đồng Giám mục Indonesia vì mới kỷ niệm 100 năm thành lập, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng của họ như "những ngôi sao sáng nhỏ" trong Giáo hội.

Đức Thánh Cha cảm ơn Mimi vì đã nhấn mạnh đến tính độc đáo của khả năng con người, "làm phong phú thêm sự đa dạng của thế giới chúng ta", vì đã nói về Chúa Giêsu như "ngọn hải đăng hy vọng của chúng ta".



Sau đó, ngài chúc mừng Andrew vì đã tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật, trước khi khen tặng tất cả những người hiện diện là "những nhà vô địch của tình yêu trong Thế vận hội Olympic vĩ đại của cuộc sống".

Kết thúc lời chào mừng ngắn gọn của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên hiện diện rằng "Chúa yêu thương tất cả chúng ta" và không bao giờ bỏ quên bất kỳ ai.

Với tinh thần này, Đức Thánh Cha kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cách gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với một người phụ nữ đang mừng sinh nhật lần thứ 87, bà đang bị đau nặng nên không thể tham dự sự kiện này!

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người làm từ thiện trong các tổ chức bác ái...



Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi. Các bạn có thể cập nhật thông tin bằng cách đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi. Chỉ cần nhấp vào đây:

<https://www.vaticannews.va/en/newsletter-registration.html>